

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร	ได้รับความเข้าใจในรายละเอียดของคำศัพท์ คำนิยามที่สำคัญและข้อกำหนดของ ISO 9001: 2015 และมาตรฐานจะสามารถช่วยองค์กรของท่านได้อย่างไร ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดหลักสูตร	<p>ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อความอยู่รอดและการประสบความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สามารถช่วยท่านในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขัน</p> <p>การระบุโครงสร้างและข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับท่าน การได้รับความเข้าใจอย่างละเอียดของประวัติความเป็นมาและการพัฒนาการของมาตรฐาน ISO 9001: 2015, คำศัพท์, คำจำกัดความที่สำคัญ และโครงสร้างระดับสูงของมาตรฐาน ISO ท่านจะได้เรียนรู้ที่จะตีความ และใช้แนวคิดและหลักการที่สำคัญของมาตรฐานสำหรับกระบวนการที่มีอยู่ภายในองค์กรของท่าน</p>
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ?	<p>หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระบุข้อกำหนดที่สำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 • การจัดการที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง • การทำตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพเป็นหัวใจขององค์กรของท่าน • ดึงดูดและรักษาลูกค้าโดยการสามารถทำได้ตามข้อกำหนดลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้น
อะไรที่ฉันจะได้เรียนรู้	<p>คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ระบบบริหารคุณภาพ • ข้อกำหนดที่สำคัญ และคำศัพท์ คำจำกัดความของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 • โครงสร้างของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ซึ่งรวมเข้าด้วยกันกับ Annex SL ครอบคลุมไปสำหรับมาตรฐานระบบการจัดการ • แนวคิดหลัก เช่น ความคิดตามความเสี่ยง, การเข้าถึงกระบวนการ, หลักการ Plan-Do-Check-Act และหลักการบริหาร 7 ประการ
ใครที่ควรเข้าร่วม?	ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การดำเนินงาน การรักษา การกำกับดูแลและการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015
ระยะเวลา	1 วัน
ฉันจะเรียนรู้ได้อย่างไร?	การเรียนรู้แบบ accelerated learning ทำให้การเรียนรู้อย่างรวดเร็วในการปรับความรู้และการประยุกต์ใช้ทักษะ หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเอกสารการฝึกอบรมอย่างลึกซึ้งและมีผลต่อสมรรถนะการทำงานที่ดี
ฉันจะได้รับอะไร ?	เมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าผ่านการรับรองจากสถาบันฝึกอบรม BSI
ข้อกำหนดเบื้องต้น	ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการสำหรับหลักสูตรนี้ แต่มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ย่านมาตรฐานมาก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม	ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ISO 9001: 2015
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	ISO 9001:2015 Deep Dive, Implementation, Internal Auditor or Lead Auditor courses.